

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

การศึกษาเรื่อง “ทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสของนิสิตมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรอิสระ อันได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพของครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ สภาพการพักอาศัย และประเภทมหาวิทยาลัย กับตัวแปรตาม คือ ทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้

1. เพื่อทราบเกี่ยวกับ ทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสของนิสิตมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบ ทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสของนิสิตระหว่างมหาวิทยาลัยเอกชน (มหาวิทยาลัยศรีปทุม) และมหาวิทยาลัยรัฐ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
3. เพื่อทราบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่แตกต่างกันตามตัวแปร เพศ อายุ สถานภาพของครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว สภาพการพักอาศัย และประเภทมหาวิทยาลัย กับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสของนิสิตมหาวิทยาลัย

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานไว้ 6 ข้อ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ นิสิตมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยคัดเลือกจากนิสิตที่ศึกษาในปีการศึกษา 2540 จากมหาวิทยาลัยของรัฐ (ธรรมศาสตร์) ชาย จำนวน 75 คน หญิง จำนวน 75 คน และมหาวิทยาลัยของเอกชน (ศรีปทุม) ชาย จำนวน 75 คน หญิง จำนวน 75 คน รวมทั้งสิ้น 300 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) แบบโควต้า (Quota Sampling) และแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของ

กลุ่มตัวอย่าง , เปรียบเทียบทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสของนิสิตมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม และหาความสัมพันธ์ตามปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพของครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว สภาพการพักอาศัย และ
ประเภทมหาวิทยาลัย กับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทั้งหมดนี้ใช้สถิติ ร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Average) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และใช้สถิติไค - สแควร์ (Chi Square) ผลการศึกษาสรุปได้
ดังต่อไปนี้

1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ในด้าน เพศ อายุ สถานภาพของครอบครัว
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว สภาพการพักอาศัย และประเภทมหาวิทยาลัย พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูลนั้นเป็นเพศชาย และเพศหญิง จำนวนเท่ากัน คือ กลุ่มละ 150 คน คิด
เป็นร้อยละ 50 เป็นผู้มีอายุระหว่าง 19 - 20 ปี ร้อยละ 43.7 และอายุมากกว่า 22 ปี
ร้อยละ 4.3 โดยส่วนใหญ่สถานภาพครอบครัวของนิสิตจะมีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน ร้อยละ
65.7 และมีบิดามารดาถึงแก่กรรมทั้งคู่ ร้อยละ 3.6 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวอยู่
ในระดับปานกลาง คือ มีรายได้อยู่ระหว่าง 25,000 - 35,000 บาท ต่อเดือน ร้อยละ 45.7
สำหรับสภาพการพักอาศัยของนิสิต ส่วนใหญ่จะพักอาศัยอยู่กับเพื่อนมากถึง ร้อยละ 46.0 และ
พักอาศัยอยู่ตามลำพังคนเดียว ร้อยละ 6.7 ส่วนประเภทมหาวิทยาลัยกลุ่มตัวอย่างมีจำนวนเท่า
กัน คือ กลุ่มละ 150 คน คิดเป็นร้อยละ 50

2. การเปรียบเทียบ ทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส ระหว่างนิสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส ระหว่างนิสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และนิสิตมหาวิทยาลัยศรีปทุม ส่วนใหญ่มีความแตกต่างกันในการแสดงความคิดเห็น โดยนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุมจะมีความคิดเห็นในการยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส มากกว่า
นิสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวอย่างเช่น คำถามเพื่อวัดทัศนคติว่า “การมีเพศสัมพันธ์
ก่อนการสมรสทำให้เสียการเรียน อาจต้องเสียนาคต” นิสิตมหาวิทยาลัยศรีปทุม เห็นด้วย
42.7 และ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 7.3 ในขณะที่เดียวกันนิสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เห็นด้วย ร้อยละ 46.7 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 4.0 หรือ คำถาม “การมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์” นิสิตมหาวิทยาลัยศรีปทุม เห็นด้วย ร้อยละ 49.3 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 6.7 ส่วนนิสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นด้วย ร้อยละ 52.0 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 4.0

3. การทดสอบสมมติฐาน

ผลการทดสอบสมมติฐานกับข้อมูลจากกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตาราง และการทดสอบวิธีทางสถิติแบบไค - สแควร์ ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 พบว่า จากสมมติฐานการวิจัยจำนวน 6 สมมติฐาน ยอมรับ 5 สมมติฐาน และปฏิเสธ 1 สมมติฐาน ดังนี้

3.1 สมมติฐานที่ 1 “นิสิตเพศชาย จะยอมรับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส มากกว่านิสิตเพศหญิง” ผลการวิจัยสมมติฐานดังกล่าว “ยอมรับสมมติฐาน” กล่าวคือ นิสิตเพศชายยอมรับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสมากกว่านิสิตเพศหญิง อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

3.2 สมมติฐานที่ 2 “นิสิตที่มีอายุมากกว่า 20 ปี จะยอมรับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส มากกว่านิสิตที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี” ผลการวิจัยสมมติฐานดังกล่าว “ยอมรับสมมติฐาน” กล่าวคือ นิสิตที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ยอมรับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส มากกว่านิสิตที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

3.3 สมมติฐานที่ 3 “นิสิตที่บิดามารดาไม่ได้อยู่ด้วยกัน จะยอมรับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส มากกว่านิสิตที่มีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน” ผลการวิจัยสมมติฐานดังกล่าว “ยอมรับสมมติฐาน” กล่าวคือ นิสิตที่มีบิดามารดาไม่ได้อยู่ด้วยกัน ไม่ว่าจะด้วยกรณีใด ๆ เช่น บิดามารดาแยกกันอยู่ บิดามารดาหย่าร้างกัน บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม หรือบิดามารดาถึงแก่กรรมทั้งคู่ ยอมรับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส มากกว่านิสิตที่มีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

3.4 สมมติฐานที่ 4 “นิสิตที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวต่ำ จะยอมรับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส มากกว่านิสิตที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวปานกลางและสูง” ผลการวิจัยสมมติฐานดังกล่าว “ปฏิเสธสมมติฐาน” กล่าวคือ นิสิตที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวปานกลาง ยอมรับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสมากกว่านิสิตที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวต่ำและสูง อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

3.5 สมมติฐานที่ 5 “นิสิตที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา จะยอมรับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส มากกว่านิสิตที่มีสภาพการพักอาศัยอยู่กับบิดามารดา” ผลการวิจัยสมมติฐานดังกล่าว “ยอมรับสมมติฐาน” กล่าวคือ นิสิตที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา ไม่ว่าจะด้วยกรณีใด ๆ เช่น อยู่กับญาติ อยู่กับเพื่อน หรือ อยู่ตามลำพังคนเดียว ยอมรับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส มากกว่านิสิตที่มีสภาพการพักอาศัยอยู่กับบิดามารดา อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

3.6 สมมติฐานที่ 6 “นิสิตที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยของเอกชน จะยอมรับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส มากกว่านิสิตที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ” ผลการวิจัยสมมติฐานดังกล่าว “ยอมรับสมมติฐาน” กล่าวคือ นิสิตที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยของเอกชน (มหาวิทยาลัยศรีปทุม) ยอมรับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส มากกว่านิสิตที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

การอภิปรายผล

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เรื่อง “ทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสของนิสิตมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยขออภิปรายผลดังนี้

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างดังนี้ เป็นนิสิตเพศชาย และเพศหญิง จำนวนเท่ากัน คือ กลุ่มละ 150 คน คิดเป็นร้อยละ 50 เป็นผู้มีอายุระหว่าง 19 - 20 ปี ร้อยละ 43.7 และอายุมากกว่า 22 ปี ร้อยละ 4.3 โดยส่วนใหญ่

สถานภาพของครอบครัวของนิสิตจะมีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 65.7 และมีบิดามารดาถึงแก่กรรมทั้งคู่ ร้อยละ 3.6 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง คือ มีรายได้อยู่ระหว่าง 25,000 - 35,000 บาท ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 45.7 สำหรับสภาพการพักอาศัยของนิสิต ส่วนใหญ่จะพักอาศัยอยู่กับเพื่อนมากถึง ร้อยละ 46.0 และพักอาศัยอยู่ตามลำพังคนเดียว ร้อยละ 6.7 ส่วนประเภทมหาวิทยาลัยกลุ่มตัวอย่างมีจำนวนเท่า ๆ กัน คือ กลุ่มละ 150 คน คิดเป็นร้อยละ 50

สำหรับการเปรียบเทียบทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส ระหว่างนิสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีปทุม นั้นผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่ทัศนคติของนิสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีปทุมมีความแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามยังไม่อาจสรุปได้ว่า ทัศนคติของนิสิตมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน มีทัศนคติที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก ยังมีปัจจัยแทรกต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น การรับรู้ข่าวสารจากสื่อมวลชนต่าง ๆ ประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีผลต่อความรู้สึกนึกคิด การตัดสินใจ จึงทำให้ทัศนคติของนิสิตแต่ละคนแตกต่างกัน

ผลการศึกษาเกี่ยวกับ ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์ กับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์มีดังนี้

ปัจจัยด้านเพศ จากการศึกษาวิจัยทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 โดยนิสิตชายยอมรับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส มากกว่านิสิตหญิง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 เมื่อพิจารณาจะเห็นว่าทัศนคติของบุคคลนั้นแตกต่างกันตามความรู้สึกนึกคิด ประสบการณ์ การอบรมสั่งสอน ความเชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยนั้นเป็นเมืองพุทธ การพูดถึงเรื่องเพศ หรือการศึกษาเรื่องเพศนั้น ยังไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควร มักจะถูกมองในด้านลบ ประกอบกับวัฒนธรรมประเพณีของสังคมไทยโบราณนั้นจะอบรมสั่งสอนให้สุภาพสตรีรักษาวงศ์วานตัวเป็นแม่บ้านแม่เรือน ห้ามออกนอกบ้าน ดังนั้นในเรื่องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์นี้ ทำให้สตรีมีลักษณะต้องอยู่ในวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของสังคม ไม่กล้าที่จะยกมาแสดงความคิดเห็นมากนัก ดังนั้นจึงทำให้เพศชายยอมรับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสมากกว่าเพศหญิง

ปัจจัยด้านอายุ จากการศึกษาวิจัยทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส อย่าง

มีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่านิสิตที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ยอมรับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส มากกว่านิสิตที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 เมื่อพิจารณาจะเห็นว่านิสิตที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ส่วนใหญ่จะเป็นนิสิตปีที่ 1 และปีที่ 2 ซึ่งเป็นนิสิตที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยใหม่ ๆ และจะประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบของมหาวิทยาลัย แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ ตั้งใจเรียน เป็นเด็กดี ส่วนนิสิตที่มีอายุมากกว่า 20 ปี จะเป็นนิสิตปีที่ 3 และปีที่ 4 ซึ่งใกล้จบการศึกษาประกอบด้วยมีประสบการณ์ ความคิด ความเชื่อจากสื่อต่าง ๆ ที่เคยประสบมามากกว่า หรือบางครั้งเคยผ่านประสบการณ์เรื่องเพศมาบ้างแล้ว หรือบางครั้งได้รับรู้จากเพื่อน จึงทำให้ยอมรับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสมากกว่านิสิตที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี

ปัจจัยด้านสถานภาพของครอบครัว จากการศึกษาวิจัยทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า นิสิตที่มีบิดามารดาไม่ได้อยู่ด้วยกันยอมรับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส มากกว่านิสิตที่มีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 3 เมื่อพิจารณาจะเห็นว่า สภาพสังคมปัจจุบัน บิดามารดาหรือผู้ปกครองก็ต้องมีภาระที่จะต้องไปประกอบอาชีพ เพื่อหาเลี้ยงครอบครัว ต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้า และบางครั้งก็กลับบ้านค่ำ ทำให้ไม่มีเวลาในการอบรม ดูแล สั่งสอน ตลอดจนการให้คำแนะนำปรึกษาแก่บุตร และความใกล้ชิดระหว่างบิดามารดากับบุตรน้อยลง ดังนั้นบุตรจะมีความรู้สึกขาดความอบอุ่น เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาใด ๆ จะไม่กล้าปรึกษากับบิดามารดา หรือผู้ปกครอง แต่จะปรึกษากับเพื่อนหรือคนสนิท ซึ่งบางครั้งหนเหล่านั้นอาจคอยประจบประแจงไม่สามารถให้คำปรึกษาได้ จึงทำให้ต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง ถ้าแก้ปัญหาได้ถูกทางก็ดีไป แต่ถ้าแก้ปัญหาผิดทางหรือหลงทาง ก็อาจจะเสียนาคต เรียนหนังสือไม่จบ ดังนั้นนิสิตที่มีบิดามารดาไม่ได้อยู่ด้วยกัน จะยอมรับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส มากกว่านิสิตที่มีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน

ปัจจัยด้านสภาพการพักอาศัย จากการศึกษาวิจัยทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า นิสิตที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา จะยอมรับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส มากกว่านิสิตที่พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 5 เมื่อพิจารณาจะเห็นว่า นิสิตที่พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา มักจะได้รับการอบรมสั่งสอน เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ดีเหมาะสม และถูกต้อง และถ้าหากมีปัญหาเกิดขึ้นมา ก็จะนำปัญหานั้นมาปรึกษากับบิดา

มารดา หรือผู้ปกครอง และมักจะได้รับการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง เพราะบิดามารดาเป็นผู้มีประสบการณ์มากกว่า แต่ในทางตรงกันข้าม นิสิตที่พักอาศัยอยู่กับเพื่อน หรือพักอาศัยอยู่ตามลำพัง ย่อมจะมีความเป็นอิสระในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิด ความเชื่อ ตลอดจนการกระทำในด้านต่าง ๆ ทุกเรื่อง ก็เป็นไปได้ว่านิสิตเหล่านั้นอาจจะมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ เพราะไม่มีบิดามารดา หรือผู้ปกครองคอยให้คำแนะนำ หรือถ้าปรึกษาในทางที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเพศซึ่งเป็นเรื่องทีละเอียดย่อน และผิดพลาดได้ง่าย ประกอบกับตามธรรมชาติเด็กในวัยนี้ให้ความสนใจกับเพศตรงข้าม และต้องการศึกษาถึงจิตใจของเพศตรงข้าม หรือบางครั้งอาจคบไว้เป็นแค่เพื่อน แต่ถ้าหากมีความสนิทสนมกันมากขึ้นและเกิดการผิดพลาดถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสกันแล้ว และเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นมา ก็จะนำมาซึ่งปัญหาต่าง ๆ มากมาย จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่าปัจจัยด้าน สภาพการพักอาศัยมีส่วนสัมพันธ์กับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส คือ นิสิตที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา จะยอมรับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส มากกว่า นิสิตที่พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา

ปัจจัยด้านประเภทมหาวิทยาลัย จากการศึกษาวิจัยทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า นิสิตที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน (มหาวิทยาลัยศรีปทุม) จะยอมรับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส มากกว่านิสิตที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 6 เพื่อพิจารณาจะพบว่า นิสิตที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐจะอยู่ในกรอบระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ หรือผู้รับผิดชอบคอยดูแล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกาย เครื่องมือสื่อสาร รถยนต์ ฯลฯ แต่ในขณะที่มหาวิทยาลัยของเอกชนจะมีอิสระมากกว่ามหาวิทยาลัยรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องส่วนตัว ทำให้นิสิตมีอิสระเสรีในความคิด ความเชื่อ รวมถึงตลอดถึงการกระทำในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเพศ นอกจากนี้อย่างยังเป็นวัยที่กำลังให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเพศและเพศตรงข้าม ฉะนั้นก็มีโอกาสผิดพลาด หรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศหรือเพศตรงข้ามได้ง่าย จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่านิสิตที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน ยอมรับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส มากกว่านิสิตที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐ แต่อย่างไรก็ดี ผลการวิจัยส่วนนี้ ยังไม่เพียงพอสรุปได้ว่า ปัจจัยประเภทมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส ทั้งนี้เนื่องจากได้สุ่มตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยแห่งเดียวมาเป็นตัวแทนของประชากร ซึ่งควรมีการสุ่มตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ด้วย นอกจากนี้ยังมีตัวแปรเพศเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ

1.1 จากผลการวิจัยพบว่า นิสิตชายยอมรับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสมากกว่านิสิตหญิง จะเห็นว่าเป็นแนวความคิด ความเชื่อที่ยังไม่เหมาะสม ดังนั้นควรจะหาทางปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวความคิด หรือความเชื่อ ในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสของนิสิตเพศชายให้ไปในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม เช่น พยายามลดความเชื่อของนิสิตที่ว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส เป็นการผ่อนคลายความเครียด เป็นการได้ศึกษานิสัยจิตใจซึ่งกันและกัน เป็นต้น โดยผู้ที่หน้าที่เกี่ยวข้องใกล้ชิด เช่น บิคารมารคา ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ต้องปลูกฝังแนวความคิด ความเชื่อ และทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสให้ไปในทางที่ถูกต้อง และเหมาะสม ถ้าสามารถทำได้ดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ก็จะช่วยลดปัญหาที่อันอาจเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสได้

1.2 จากผลการวิจัยพบว่า สถานภาพครอบครัว สภาพการพักอาศัย มีความเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส จะเห็นว่านิสิตที่มีบิคารมารคาไม่ได้อยู่ด้วยกัน นิสิตที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่กับบิคารมารคา จะยอมรับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสที่อาจเกิดขึ้นได้ นิสิตที่มีบิคารมารคาอยู่ด้วยกัน นิสิตที่พักอาศัยอยู่กับบิคารมารคานั้น บิคารมารคาควรเอาใจใส่ อบรมดูแล สั่งสอน ปลูกฝังแนวความคิด ความเชื่อ เกี่ยวกับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม จะสามารถช่วยลดปัญหาได้อีกทางหนึ่ง

1.3 มหาวิทยาลัยถือได้ว่าเป็นสถาบันที่สอง รองจากครอบครัวในการที่จะอบรมสั่งสอน ปลูกฝัง ความคิด ความเชื่อ รวมตลอดถึงทัศนคติดี ๆ แก่นิสิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยเอกชนนั้น นิสิตจะมีอิสระเสรีด้านต่าง ๆ มากกว่ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดตามมาในภายหลัง ทุก ๆ ฝ่ายควรช่วยกันปลูกฝังความคิด ความเชื่อ และทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสในทางที่ถูกต้อง และเหมาะสม

2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

2.1 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะนิสิตมหาวิทยาลัยรัฐ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเอกชน (มหาวิทยาลัยศรีปทุม) ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ผลการศึกษาจะอยู่ในวงจำกัดเท่านั้น ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรจะศึกษาในกลุ่มประชากร จากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ บ้าง เพื่อจะได้ผลการศึกษาที่ถูกต้อง และชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีก

2.2 เนื่องจากการศึกษาในทำนองนี้ในสังคมไทยมีน้อย และจำกัดอยู่กับกลุ่มตัวอย่างเพียงบางกลุ่ม จึงน่าจะศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่น เช่น ควรศึกษากลุ่มวัยรุ่นที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีเช่นเดียวกัน แต่เปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสถาบันราชภัฏ เพื่อจะได้ผลการศึกษาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีก

2.3 การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป อาจจะศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส ได้อย่างละเอียดลึกซึ้งมากขึ้น

2.4 การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาตัวแปร หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจจะมีความสัมพันธ์กับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส เพื่อจะได้ผลการศึกษาที่ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีก

2.5 การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปอาจนำแนวความคิด หรือทฤษฎีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส มาเพิ่มเติมเพื่อขยายขอบเขตการอธิบายเกี่ยวกับทัศนคติดังกล่าวให้มากขึ้น